



ประกาศกรมทรัพยากรธรณี และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง รายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ

อนุสนธิตามกฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดทำรายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และประกาศรายชื่อไว้ที่กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และประกาศในเว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้มีการคัดค้าน แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ นั้น

กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลและผู้ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อจัดทำรายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และบัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครและเสนอรายชื่อดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ กรมทรัพยากรธรณี และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ หากผู้ใดมีความประสงค์คัดค้านรายชื่อดังกล่าว โดยมีประเด็นคัดค้านในด้านคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ประวัติและผลงาน ให้ยื่นคัดค้านได้ที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ กรมทรัพยากรธรณี ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายทศพร นุชอนงค์)
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

(นายวิชณ หับเที่ยง)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

รายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
 แนบท้ายประกาศกรมทรัพยากรธรณี และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้านที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ	ชื่อ - สกุล
ด้านธรณีวิทยา	รศ.ดร. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์
	รศ.ดร. ปกรณ์ สุวานิช
ด้านสิ่งแวดล้อม	รศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
	ผศ. ดร. กฤษชัย ศรีบุญมา
ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่	ผศ. ดร. ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
	รศ.ดร. พันธุ์เทพ หัตถโกศล
ด้านสังคมศาสตร์	รศ.ดร. โยธิน แสงวงศ์
	รศ.ดร. เสาวคนธ์ สุดสวาสดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธุ์
	นายกัมพล กลั่นเนียม
องค์กรเอกชน	รศ. ดร. ประยูร วงศ์จันทร์
	นายเดโช ไชยทัพ